



พร ๐๐๒๓.๓/ว ๕๓๐๑

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การรายงานข้อมูลสถานะปัจจุบันการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๕๐๒๕ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลป่าเมต) จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบรายงานข้อมูลดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่อยู่นอกกลุ่มพื้นที่ (Clusters) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ จังหวัดได้สำรวจข้อมูลการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่อยู่นอกกลุ่มพื้นที่ (Clusters) ในทุกวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าเพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของกระทรวงมหาดไทยในระยะปลายทางเกิดผลเป็นรูปธรรม และปรับปรุงข้อมูลสถานะปัจจุบัน
การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง
และสอดคล้องกับนโยบายการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงขอให้รายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตำบลป่าเมต) และข้อมูลการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่อยู่นอกกลุ่มพื้นที่ (Clusters) ทุกวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
หรือการมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐและการจ้างเอกชนดำเนินการ โดยรายงานข้อมูลตามแบบรายงาน
ที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ขอให้อำเภอรวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานเป็นภาพรวมของอำเภอ
จัดส่งเอกสารพร้อมทั้งไฟล์ข้อมูลทาง phraelocal.3r@gmail.com ให้จังหวัดภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ และขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ดำเนินการต่อไป สำหรับเทศบาลเมืองแพร่ให้รายงานจังหวัดตามกำหนดดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร อนุสาสนนันท์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๖

ผู้ประสานงาน นางวิมลรัตน์ สุทธิดี

